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รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลเขาพระงาม 
ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

วันที ่29 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระงาม  

.......................................................................................... .. 
ผู้มาประชุม     

๑. นายพูลสวัสดิ์  ถือคง  นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม  
๒. สิบเอกสุรศักดิ์   ปุ่นเอ้ือง  ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระงาม  
๓. นางจริญญา   มิตรานนท์ รองปลัดเทศบาล แทน นายกเทศมนตรี  
๔. นางสุธารัตน์  แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการกองคลัง 
๕. นายประภัสสร์  บุญชุ่ม  ผู้อำนวยการกองช่าง  
๖. นางอัจฉรา  ละอองพราว ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  
๗. นางกัญญาภัทร มีเครือ  รองผู้อำนวยการ รร.อนุบาล ทต.เขาพระงาม 
๘. นางพิมพ์พันธุ์  งามศรีทอง หน.ฝ่ายพัฒนารายได้  
๙. นางขวัญเรือน  สุทธิศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รก.หน.สำนักปลัดเทศบาล  
๑๐. นางจิรฐา  อ่อนเงิน  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รก.ผอ.กองการศึกษา 
๑๑. นายบรรจง  ภูนานมา  หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ  
๑๒. นางสาวเบญจางค์ เล้าถาวรกิจ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
๑๓. สิบเอกหญิงอาภรณ์      กล่ำถึก  พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน 

ผู้ไม่มาประชุม  
๑. นายโตมร  โอริส  เลขานุการนายกเทศมนตรี (ติดราชการ) 
๒. นายไพโรจน์    นุชประไพ ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระงาม (ติดราชการ) 
๓. นายวีระศักดิ์  บุญเสริม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (ติดราชการ) 
๔. นายเพ่ิมศักดิ์  เพ่ิมประยูร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล ทต.เขาพระงาม 

(ติดราชการ) 
                           5. นางภทริตา   สุวรรณโน  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ  
       (ติดราชการ) 

6. นางสาวภัทรภร  อ่อนไสว  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
     (ติดราชการ)      

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางณัฏฐ์ดาภรณ์    ศรีสุธรรม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30  น. 
สิบเอกสุรศักดิ์   ปุ่นเอื้อง   กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ 
(ปลัดเทศบาล)   ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ   

2563  วันที่  29  ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.  มีวาะประชุมตามที่แจ้งให้
ทราบแล้ว  
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง   ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายพูลสวัสดิ์  ถือคง   1. เรื่องกฐินพระราชทานที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(นายกเทศมนตรี)   กลางได้เป็นประธานในการจัดงานกฐินพระราชทาน ซึ่งเราก็ได้รับการ 

ประสานงานจาก กกต.จังหวัดลพบุรี และทางเทศบาลเมืองเขาสามยอดในเรื่อง
ของกกต .กลางที่ ป ระสงค์อยากทอดกฐินพระราชทานที่ จั งหวัดลพบุ รี    
ซึ่งได้เลือกวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหารเป็นวัดทอดกฐินพระราชทาน  ในวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2562  และในส่วนหนึ่ งทางเทศบาลร่วมกับเทศบาลเมือง 
เขาสามยอดในการร่วมต้อนรับคณะกรรมการเลือกตั้งจากทั่วประเทศ ประมาณ 
300-400 คน  ซึ่งทาง กกต.กลางจะเดินทางมาในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
และจะมีส่วนหน้าซึ่งเป็นข้าราชการของ กกต.ส่วนกลาง เดินทางมาวันที่ 30 
ตุลาคม 2562 เพ่ือร่วมสวดมนต์ตอนเย็น  ดังนั้นอยากให้พวกเราไปร่วมสวด
มนต์กันในตอนเย็น และส่วนหนึ่ งแยกไปร่วมต้อนรับคณะ กกต.กลางที่
ร้านอาหารบัวหลวง และในครั้งนี้เราร่วมกับทางวัดสิริจันทรนิมิตรเป็นเจ้าภาพ
ร่วมต้อนรับคณะ กกต.กลางจากทั่วไประทศ และสิ่งหนึ่งที่เรามองนอกจากพ่ีน้อง
ในตำบลเขาพระงาม และจะมีแขกจากต่างจังหวัด มากันทุกจังหวัด ซึ่ง กกต.
กลาง มา ตัวแทนจากทุกจังหวัดก็มาร่วม และอีกส่วนคือเราได้ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของตำบลเราด้วย เพราะว่าคนทุกประเภทเขาจะได้รู้จักวัดเขาพระงาม
ของเราว่าเรามีดีอะไร ซึ่งก็เป็นวัดหลวงในรัฐกาลที่ 6 ดังนั้นจึงเป็นความโชคดีที่
วัดเราได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเวลาเดียว และพิธีการจะเป็นของวัฒนธรรม
จังหวัด  ในการที่จะมาดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เต็นท์ซ้ายมือจะเป็นของ
ประชาชน ทางด้านขวามือจะเป็นของทางเจ้าหน้าที่ กกต. เจ้าหน้าที่ของเทศบาล
เมืองเขาสามยอด  เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเขาพระงาม  ส่วนในโบสถ์ทาง
กกต. จะกำหนดกับทางวัฒนธรรมจังหวัดว่ามีใครเข้าไปนั่งได้บ้าง ส่วนเรื่อง
สถานที่ถ้าติดขัดตรงไหนก็ประสานไปที่เทศบาลเมืองเขาสามยอด  การแต่งกาย
สำหรับข้าราชการใส่ชุดขาว และการจัดเตรียมสถานที่จัดอาหารเราจะแยกเป็น 2 
ส่วน ผู้บริหาร กกต.จะจัดเตรียมไว้ 4 โต๊ะ อาคารสร้างใหม่ที่หน้าโบสถ์   
และส่วนที่เหลือให้จัดเตรียมไว้ที่ศาลาใหญ่ทั้งหมด 

2.  เรื่องมอบเงินผู้สูงอายุ เราได้กำหนดเป็นวันที่ 8 ของทุกเดือน ถ้าตรง
กับวันหยุดให้เลื่อนขึ้น     

นางสุธารัตน์  แก้วประเสริฐ  -การเตรียมสถานที่บนศาลาให้เป็น รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม กับ  
(ผอ.กองคลัง) รก.ผอ.กองการศึกษาช่วยกันดูแลสำหรับสถานที่ข้างล่างจะมีพ่ียมกับรองหญิง

ช่วยกันดูแล และมี เต็นท์พยาบาล ส่วนด้านป้องกันและอปพร.ให้ เชอร์รี่
ควบคุมดูแล และกองช่างช่วยกันดูแลเรื่องลิง 
  

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายพูลสวัสดิ์  ถือคง  (ครั้งที ่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม  2562) 
(นายกเทศมนตรี)    ขอเชิญทุกท่านตรวจรายงานการ ประชุมครั้งที่แล้ว ขอเชิญที่ประชุม          
    พิจารณา 
ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  



~ ๓ ~ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผ่านมา..... 
ศูนย์ดำรงธรรม/ศูนย์ยุติธรรมชุมน/ศูนย์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน

เทศบาลตำบลเขาพระงาม 
สิบเอกสุรศักดิ์ ปุ่นเอื้อง   1. ติดตามเรื่องของอู่ซ่อมรถข้างเทศบาล ซึ่งขณะนี้ทางด้านนิติกรได้ไป
(ปลัดเทศบาล)   ประสานศูนย์ดำรงจังหวัดและอำเภอเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ  

จะลงมาให้การไกล่เกลี่ยและคำแนะนำกับผู้ร้องในกรณีที่ผู้ถูกร้องกำลังจะย้าย
 ออกภายใน 6 เดือน ซึ่งทางเราได้ทำหนังสือรายงานไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทาง 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอจะมาไกล่เกลี่ยและแนะนำการแก้ปัญหาต่างๆ 
ในเรื่องของเหตุรำคาญต่อไป  

นายพูลสวัสดิ์  ถือคง   การพิจารณาเรื่องที่เกินศักยภาพอยากให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและ
(นายกเทศมนตรีฯ)  อำเภอเข้ามาช่วยเหลือจะทำให้เป็นทางออกที่ดี และอยากให้ทุกคนเข้ามาช่วยกัน 

ซึ่งเรื่องต่างๆ ที่เข้ามามันเป็นเรื่องขององค์กร ช่วยกันหาทางออกด้วยกัน ในทาง 
ด้านเรื่องของคุณพนม นามประเทือง ขอให้ทำหนังสือติดตามทวงถามไป และให้ 
ตอบกลับไปท่ี กกต.ว่าเราได้ดำเนินการเก็บเงินได้เท่าไหร่ และผ่อนชำระเหลืออีก 
เท่าไหร่ ซึ่งช่วงนี้อยู่ในระหว่างการติดตาม ส่วนทางด้านกองทุนชุมชนให้ช่วย 
เจรจาให้เขาช่วยผ่อนชำระเพ่ือให้บัญชีมีการคลื่อนไหว   

ที่ประชุม    รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
- รายงานความคืบหน้าคำร้องของส่วนราชการ 

นายประภัสสร์  บุญชุ่ม           กองช่างจะมีเรื่องคำร้องทั่วไปจำนวน 8 ราย เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา  
(ผู้อำนวยการกองช่าง)               ดำเนินการแล้ว 6 ราย คิดเป็น 75% ซึ่ง 6 ราย เป็นการซ่อมแซมไฟฟ้าดับต่างๆ  

ซึ่งดำเนินการแล้วทั้งหมด 6 ราย  ส่วน 2 รายที่ยังไม่ได้ดำเนินการเป็นเรื่องของ
การตัดแต่งกิ่ งไม้บริ เวณหมู่ที่  9   และซ่อมแซมฝาบ่อ หมู่ที่  8  หมู่บ้ าน 
เกียรติยศนคร 1  ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง เสนอเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา 
    4.1 ประธานเสนอเรื่องเพื่อทราบ /เพื่อพิจารณา 

           -  
    4.2 รองนายกเทศมนตรีเสนอเรื่องเพื่อทราบ /เพื่อพิจารณา 

     -  
   4.3 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเสนอเรื่องเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา 
           - 
   4.4 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เสนอเรื่องเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา 
     - 
   4.5 ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระงามเสนอเรื่องเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา 
     - 
   4.6 ปลัดเทศบาลเสนอเรื่องเพื่อทราบ /เพื่อพิจารณา 

 
               /สิบเอกสุรศักดิ์... 
 



~ ๔ ~ 

สิบเอกสุรศักดิ์ ปุ่นเอื้อง   1.  เรื่องนายพนม นามประเทืองทาง กกต.ได้ทำเรื่องมาสอบถามทาง 
(ปลัดเทศบาล) เทศบาล จะขอดูอีกทีว่าทางศาลได้ตัดสินให้ชำระภายในระยะเวลา 10ปี  

และตรงนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องละเมิด เป็นเรื่องของการชดใช้เรื่อง กกต.และศาลที่จะ
ทำการเลือกตั้งแล้วเกิดผลการเลือกตั้งใบเหลือง ใบแดง ซึ่งมาเลือกตั้ งใหม่ 
ซึ่งจะต้องชำระเงินด้วย ซึ่งเรื่องก็มีมานานจึงต้องขอปรึกษากับทางฝ่ายกฎหมาย
อีกที 

     2.  เรื่องการขอเปลี่ยนหลอดไฟที่วัดเขาพระงามได้ดำเนินการเรียบร้อย 
แล้ว 

     3.  ทางวัดศาลาแดงได้ขอสนับสนุนโต๊ะของโรงเรียนที่งานกฐินสามัคค ี
      4.7  รองปลัดเทศบาลเสนอเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา 
นางจริญญา มิตรานนท์   1. ขอชี้แจงเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนได้ลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วซึ่งขณะนี้ 
(รองปลัดเทศบาล) เหลือเพียง 11 กลุ่ม และมีเพียง 1 กลุ่ม ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้เพราะแจ้งว่า

พ่อได้เสียชีวิตไป 10 ปี แล้ว ซึ่งได้ทำหนังสือเร่งรัดไปทวงถามเรียบร้อยแล้วแต่
ทางกลุ่มไม่ทราบที่มาที่ไปจึงไม่ยอมชดใช้ และได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยทาง
ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็เป็นอีกคนที่อยู่ในกลุ่มนี้ 

นายพูลสวัสดิ์  ถือคง  ขอให้เชิญกลุ่มนี้มาประชุมที่เทศบาล เพราะไม่เช่นนั้นทางเทศบาลจะ 
(นายกเทศมนตรี) โดนละเว้น หรือไม่ก็ต้องให้ทางนิติกรใช้กฎหมายเข้ามาคุยกับกรรมการทุกคน 
นางจริญญา มิตรานนท์  2.  ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงามได้ลงพ้ืนที่บริเวณสระน้ำ 
(รองปลัดฯ) เฉลิมพระเกียรติเกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย ปรากฏว่าชาวบ้านบริเวณรอบสระน้ำเฉลิม

พระเกียรติได้มาร้องเรียนกับท่านรองนายกฯ และอยากให้เทศบาลเข้ามาช่วย 
และทางผู้นำชุมชุนหมู่ที่ 2 ได้ปรึกษากับท่านรองนายกฯ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 
2562 จะทำ "Big Cleaning Day" รอบบริเวณสระ และจะทำหนังสือขอ
สนับสนุนพนักงานเสื้อเขียว  ขอEM ขอรถบรรทุก 6 ล้อมาช่วยขนที่ตักขึ้น  

  3. เรื่องการผูกผ้าขอให้ผูกในวันที่ 31 ตุลาคม 2562  เพราะกลัวลิงจะ
มาทำการรื้อผ้าที่ผูกไว้  

  4. ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 รบกวนทางกองสาธารณสุขช่วยเก็บขยะ
ช่วงเย็นที่วัด 

นายพูลสวัสดิ์  ถือคง  - ขอให้ทำ "Big Cleaning Day" ตามท่ีเราได้บริหารจัดการไว้ คือตัก 
(นายกเทศมนตรี) พวกขยะที่อยู่ออกให้หมดแล้วให้รถ 10 ล้อ ทำการฉีดน้ำยา EM ให้ทั่วเพื่อดับ

กลิ่นและให้กองสาธารณสุขช่วยไปรณรงค์ที่ตลาดนัดไม่ให้ทิ้งเศษขยะอาหารลง
ท่อระบายน้ำด้วย 

ที่ประชุม     รับทราบ 
    4.8 หัวหน้าส่วนราชการเสนอเรื่องเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา 

-  สำนักปลัด  
นางขวัญเรือน สุทธิศักดิ ์   ขอขอบคุณทุกงานที่ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 
(รก.หน.สำนักปลัดเทศบาล)     
      
 

        /กองคลัง... 



~ ๕ ~ 

     -  กองคลัง 
นางสุธารัตน์  แก้วประเสริฐ  1. รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีเทศบาล และเบี้ยผู้สูงอายุรับโอนมา 
(ผอ.กองคลัง)   3,853,800 บาท  เบี้ยยังชีพความพิการรับโอนมา 1,010,400 บาท   
    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์รับโอนมา 13,500 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไปที่เราตั้ง 

ไว้ปีที่แล้วปีละ 20,000,000 บาท และในตอนนี้งวดที่ 1 รับโอนมาแล้ว 
10,077,791.52 บาท กระจายอำนาจรับโอน 3,620,657.12 บาท 

นายประภัสสร์  บุญชุ่ม         โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ  มีจำนวน 1 โครงการ 
(ผอ.กองช่าง) 1. โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ ำตะแกรงเหล็ก  ถนน เทศบาล 4  

    (บ้านไผ่ขวาง) หมู่ที่ 4  ดำเนินการแล้วประมาณ 100% 
     โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ 

2. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมวางท่อ
ระบายน้ ำ ถนนเทศบาล 9/19/1 (บ้ านนา ซอย 1  ซอยย่อย 1 )  
ดำเนินการแล้วประมาณ 10% 

3. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete  
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 8/3 (ซอยสุขขี) หมู่ที่ 8 
ดำเนินการแล้วประมาณ 0% 

4. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยการคาดคอนกรีดรางระบายน้ำ
ด้านซ้ายทางถนนทางหลวงหมายเลข 3029  ดำเนินการแล้วประมาณ 
50% 

   -  กองการศึกษา 
นางจิรฐา  อ่อนเงิน   1.  การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 
(รก.ผอ.กองการศึกษา)  11 พฤศจิกายน 2562 และจะจัดขึ้นท่ีศาลาเอนกประสงค์วัดสิริจันทรนิมิตร 

จะมีกิจกรรมในการประกวดกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ขนาดกระทง
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8” การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ทีมละ 3 คน  

1. แบ่งเป็นทีมเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี   
2. ทีมประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุรับสมัครบัดนี้จนถึงวันที่ 4 

พฤศจิกายน 2562  สำหรับคณะกรรมตัดสินเราใช้คณะกรรมการจาก 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 

2.  ในช่วงวันที่ 29–30 ตุลาคม 2562  ทางงานวิชาการของกอง
การศึกษาจะจัดประชุมในส่วนของการพัฒนาครู ซึ่งในวันนี้ ได้จัดประชุม
ปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู  (PLC-Professional Learning 
Community) ซึ่งครูจะนำขบวนการ PLC มาเน้นในเรื่องที่ตัวเองสนใจและนำไป
แก้ปัญหาให้กับเด็กๆ ของเราซึ่งจะทำให้เกิดนวัตกรรมการเรียนการสอน 

3. ในวันพรุ่งนี้จะเป็นในเรื่องของการอบรมพัฒนาตนเองในส่วนของ  
ID Plan เป็นในเรื่องของจริยธรรม มาตรฐานวิชาชีพครู  ซึ่ งในปี  2563  
ครูจะต้องมีการลง ID Plan 

4. ขอหารือทางผู้บริหาร และท่านนายกในส่วนของเราที่ได้ดำเนินการ
สร้างซุ้มพระเราจะดำเนินการเบิกเนตรพระในช่วงไหน เพราะเราจะได้ตั้งเป็นใน
ส่วนของการทอดผ้าป่า 



~ ๖ ~ 

นายพูลสวัสดิ์  ถือคง   1. เราควรมีวันสถาปนาโรงเรียนและก็ทำบุญในวันนั้น และให้โรงเรียน
(นายกเทศมนตรี)   ดูว่าวันสถาปนาโรงเรียนควรเป็นวันไหน และจัดให้มีผ้าป่าการศึกษาส่วนพระที่จะ 

ทำการเบิกเนตรเป็นวัดดงน้อย และโรงเรียนอนุบาลอยากให้มีป้ายพระราชทาน
ขึ้นที่หน้าโรงเรียนด้วย ในช่วงปีใหม่ 
 2. ส่วนโต๊ะหมู่บูชาอยากให้มีขนาดที่เล็กกว่านี้ และจัดดอกไม้วางไว้ 

     -  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบเขาพระงาม 
นางกัญญาภัทร มีเครือ   ในส่วนของโรงเรียนจะมีเรื่องแจ้งดังนี้ 
(รองผู้อำนวยการ รร.อนุบาล   1. ในช่วงวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2562  ทางงานวิชาการของกอง 
ทต.เขาพระงาม)   การศึกษาจะจัดประชุมในส่วนของการพัฒนาครู ซึ่งในวันนี้ได้จัดประชุม 

ปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู  (PLC-Professional Learning 
Community)  

2. วันที่ 31 ตุลาคม 2562  ครูจัดทำ 5 ส. และจัดตกแต่งห้องเรียน
เพ่ือเตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดเทอม  

3. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2562 
4. วันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนเป็นตัวแทนแข่งวิชาการ

ศิลปะหัตถกรรมระดับเขตเพ่ือคัดเลือกไประดับประเทศ ซึ่งเราเป็นตัวแทน
ทั้งหมด 18 รายการ   

     -  กองวิชาการและแผนงาน 
นางอัจฉรา  ละอองพราว   1.  ทางเทศบาลเราท่านนายกได้เป็นประธานเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ส่ง
(ผอ.กองวิชาการและแผนงาน) เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทางกองได้แจกหนังสือคู่มือส่งเสริมการมี 

ส่วนร่วมของประชาชน (อาสาประชาคม)  และรบกวนส่งเอกสารด้านหลังให้  
ที่กองวิชาการเพ่ือทำการสรุปให้กับสำนักนายกรัฐมนตรี  ใน 1 ปี เราต้องทำการ
สรุปในเดือนธันวาคม 
 2.  ท่านนายกได้รับรางวัล UNPSA ในปี 2560 และทางสำนักนายก 
รัฐมนตีได้เชิญเทศบาลเราไปร่วมจัดนิทรรศการในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 
และท่านนายกฯ จะได้เข้าร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ท่านประยุทธ จันโอชา  
ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ตึกสันติไมตรี  และในวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2562 ท่านนายกได้มอบให้ท่านปลัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ
บางส่วนไปร่วมงานที่สหประชาชาติ เวลา 09.30 น. การแต่งกายสวมเสื้อสูท  

     -  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
สิบเอกหญิงอาภรณ์ กล่ำถึก  1.  ในงานวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ทางหมอต้อมได้ชี้แจงกับทาง
(พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน)  พนักงานเสื้อเขียวเรียบร้อยแล้ว และในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 จะจัดแบ่ง 

พนักงานเสื้อเขียวไว้เป็นจุดๆ  เพ่ือที่จะได้กระจายกันทำความสะอาดหลัง 
เลิกงานกฐินพระราชทาน  

     2. ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 หมอต้อม และพนักงานเสื้อเขียวได้ 
ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณ สระเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 

            /กองสวัสดิการ...  
 



~ ๗ ~ 

     - กองสวัสดิการสังคม 
-ไม่มี- 

นายพูลสวัสดิ์  ถือคง   1. เรื่องการอบรมอาสาประชาคมนวัตกรรมขอให้ อ.แหวนเข้าไปทำการ
(นายกเทศมนตรีฯ)  อบรมให้กับคณะกรรมการชุมชนทั้งหมด และในการอบรมเกี่ยวกับ Design  

Thinking  ผศ.ดร.พีรดร แก้วลาย ให้หัวหน้าส่วนราชการเข้ารับการอบรม   
และในส่วนที่เป็นนวัตกรรม อ.แหวน ให้หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมด้วยเพื่อสร้าง
แกนนำ โดยทีมของกรรมการชุมชนทั้งหมด และให้ทางหัวหน้าส่วนช่วยเป็น 
พ่ีเลี้ยงในการประชุม 

2. เรื่อง UN ขอให้ปรึกษาทางด้าน อ.แหวน  
3. ในวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2562 มีการอบรมของ อ.แหวน เรื่อง 

“อาสาประชาคม” ซึ่งเราจะสร้างแกนนำโดยคณะกรรมชุมชนกับหัวหน้าส่วน
ราชการที่เป็นพ่ีเลี้ยง เพราะจะมีกระบวนการที่จะทำ โดยกรรมชุมชนที่เป็นแกน
นำในการที่จะขับเคลื่อนต่อในชุมชน เพราะการประชาคมทุกครั้งเราจะเปิด
ประชุมตามชุมชนต่างๆ  แต่ครั้งนี้ทางแกนนำชุมชนจะทำการเปิดประชุมเอง 

 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ 
นางขวัญเรือน สุทธิศักดิ์   - ขอรบกวนท่านผอ.กองทุกท่านช่วยกำชับลูกน้องในกองช่วยกันรักษา 
(รก.หน.สำนักปลัดเทศบาล)    ความสะอาดในการใช้ห้องน้ำสาธารณะ  และห้องน้ำคนพิการชั้นล่างก็อยากให้ใช้ 

สำหรับคนพิการจริงๆ  ขอความกรุณาอย่านำถ้วย จาน ชาม เข้าไปล้างที่อ่างล้าง
มือในห้องน้ำคนพิการ และในห้องน้ำสาธารณะ  

นายพูลสวัสดิ์  ถือคง   - เรื่องโทรศัพท์ที่งานป้องกันขอให้ บริษัท ทีโอที ช่วยซ่อมให้โทรออกได้ 
(นายกเทศมนตรี) ซึ่งปกติโทรศัพท์ที่งานป้องกันใช้รับได้อย่างเดียวพอมีปัญหาไม่สามารถโทรออกได้  

และหากมีปัญหาก็ไม่สามารถโทรย้อนกลับไปหาคู่สายได ้  
 
นางสุธารัตน์  แก้วประเสริฐ  1. ในมิติท่ี 4 ที่เรานำไปให้คุณเชษฐาที่จังหวัดดูได้พูดเรื่อง  SWOT  
(ผอ.กองคลัง)   ภายในภายนอกเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล คือ เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล  

และได้ขอตัวอย่างจากที่อ่ืนมาแล้ว และอยากขอให้สำนักปลัดเป็นหลัก และให้ 
ผอ.กองทุกกองช่วยกันเพ่ิมเติม  และส่วนวิเคราะห์สมรรถนะแยกตำแหน่ง 8 
กองงาน รวมทั้งโรงเรียนด้วย ให้มีบันทึกเสนอท่านนายกและท่านปลัดด้วยการ
และวิเคราะห์ความต้องการรายบุคคล การฝึกอบรมว่าได้อะไรบ้าง แยกเป็น
รายบุคคลเสนอนายกเพ่ือทราบ และมีโครงการคุณธรรมจริยธรรมมีบทเสนอ 
ต่อท่านนายกแบบมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ที่ต้องทำเพ่ิม และวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าที่ได้มาจากการฝึกอบรม และ KM แยกตามแผนงาน และให้สรุปออกมา
เป็นแผนภูมิแท่งให้เหมาะสมกับองค์กร 
 2. การป้อนข้อมูลเอกสารลงในระบบของงานบริหารงานบุคคลที่
เกี่ยวกับเลื่อนแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบ ซึ่งทางจังหวัดหรือทาง
กรมสามารถจะเปิดดูข้อมูลของเราได้เป็นปัจจุบัน 

   /นายพูลสวัสดิ์...  



~ ๘ ~ 

นายพูลสวัสดิ์  ถือคง   หากไม่มีขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่ เสียสละเวลา 
(นายกเทศมนตรี)   เข้าร่วมประชุมสรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ งาน  
    และขอปิดการประชุมสำหรับวันนี้             
                          
เลิกประชุม    เวลา 15.30  น. 
 
 
 
 
 
 

 (ลงชื่อ)       ณัฏฐ์ภคนันท์  เที่ยงทวี       ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                (นางณัฏฐ์ภคนันท์  เที่ยงทวี)   

   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 

สิบเอก        สุรศักดิ์ ปุ่นเอ้ือง  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (สุรศักดิ์ ปุ่นเอ้ือง) 

  ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๙ ~ 

 
 
  


